

SPU : ผู้บริหาร SPU & ผู้บริหาร VHP เข้าเยี่ยม คารวะและหารือ พลโท เจ้ายอดศึก ประธานสภาเพื่อ การกอบกู้รัฐฉาน RCSS/SSA เพื่อสนับสนุนและ พัฒนาการศึกษา



พลโท เจ้ายอดศึก ประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน RCSS/SSA ให้การต้อนรับ ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่5จากขวา) และคุณพรพรชล บุญคง(ที่3จากซ้าย), คุณเกษตรชัย บุญคง(คนซ้ายสุด) และคุณกชกร สุนทรชื่น(ที่2จากซ้าย) นักศึกษาหลักสูตร MM. SPU และผู้บริหารบริษัท ไวทอลล์ เฮลท์ โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมภายใต้แบรนด์ VHP ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือ ในการสนับสนุนและพัฒนางานด้านการศึกษาในรัฐฉาน ณ กองบัญชาการหลักประจำกองทัพรัฐฉาน ดอยไตแลง เมียนมาร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ซึ่งพลโท เจ้ายอดศึก ได้นำคณะผู้บริหาร SPU และผู้บริหาร VHP เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนชื่อสัตย์(โรงเรียนเด็กกำพร้า) ซึ่งโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ชายแดนไทย-พม่า ด้านอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตัวโรงเรียนตั้งอยู่บนสันเขา มีนักเรียนกว่า 700 คนในจำนวนนี้มีอยู่กว่า 300 คน เป็นเด็กกำพร้า พ่อ-แม่เสียชีวิตจากการรบ หรือได้รับผลกระทบจากการรบระหว่างกองกำลัง RCSS กับทหารพม่าในระยะที่ผ่านและนักเรียนที่เข้ามาเรียนโรงเรียนนี้จะได้เรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เด็กๆไม่ต้องใส่เครื่องแบบไปเรียน โรงเรียนจัดอาหารให้ ส่วนอุปกรณ์การเรียนนั้นก็ได้รับบริจาคจากหลายกลุ่มที่มีจิตเมตตาช่วยเหลือแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ และในครั้งนี้นาง คุณเกษตรชัย บุญคง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท VHP ได้ร่วมมอบเงินทุนการศึกษาจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนโรงเรียนชื่อสัตย์ด้วย นอกจากนี้ยังได้หารือร่วมกับอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนฯ ในการส่งนักเรียนที่เล่นดนตรีวงโยชวาทิตของโรงเรียน ให้ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานและเรียนดนตรีเพิ่มเติมกับโรงเรียนในประเทศไทยโดยทางบริษัท VHP จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้อีกด้วย ซึ่งทางนักเรียนได้แสดงความขอบคุณและได้เล่นดนตรีวงโยชวาทิต ในบทเพลง “ฉันคือใจ” ซึ่งเป็นบทเพลงประจำชาติไทใหญ่ พร้อมบทเพลงมาร์ช ต่างๆอีกจำนวน 2 เพลงให้ได้รับฟังด้วย

นอกจากนี้พลโท เจ้ายอดศึก ยังได้นำคณะผู้บริหาร SPU และผู้บริหาร VHP เข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆบนดอยไตแลง อาทิ หอประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์วีรกษัตริย์ไทใหญ่ เจ้าเสือข่านฟ้า และอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร กษัตริย์ไทยที่ชาวไทใหญ่นับถือมาก เนื่องจากเป็นผู้รบชนะพม่า และช่วยปลดแอกเหล่าเจ้าฟ้าไทใหญ่ในยุคนั้นจาก

การเป็นประเทศราชพม่า และเยี่ยมชมบริเวณ “ลานปางเสือเผือก ดอยไตแลง” ศูนย์บัญชาการใหญ่ของ “สภาเพื่อ
กอบกู้รัฐฉาน (RCSS)” และชมโรงเรียนฝึกทหารนายสิบ ดูการฝึกซ้อมและสวนสนามของเหล่าทหาร ซึ่งเป็นไปอย่าง
เข้มแข็งอีกด้วย

#VHP #บริษัท ไวทัล เฮลท์ โปรดักส์ จำกัด #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU